



ฉบับที่ 4/2556

## เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม และไตรมาส 1 ปี 2556

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2556** ชะลอตัวจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยังขยายตัวในเกณฑ์ดี และการส่งออกขยายตัวเล็กน้อย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และอัตราการว่างงานต่ำ ด้านเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**ภาคอุปสงค์** ขยายตัวในอัตราชะลอลง โดย**ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ชะลอตัวจากร้อยละ 8.8 เดือนก่อน เหลือร้อยละ 5.4 ตามปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์นั่งและยอดจำหน่ายสินค้าของห้างสรรพสินค้า ขณะที่ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหดตัว ส่วนหนึ่งจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากมีภาระและค่าใช้จ่ายจำเป็นเริ่มปรับสูงขึ้น ด้าน**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวร้อยละ 6.2 ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.9 เดือนก่อน จากปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชะลอลงมาก ประกอบกับมูลค่านำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง สำหรับความสนใจลงทุนในภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากมูลค่าการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเดือนนี้มีจำนวน 2,118.2 ล้านบาท เพื่อผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ สำหรับการ**เบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด** มีจำนวน 15,013.0 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.1 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน เป็นผลจากระยะเดียวกันปีก่อนมีการเร่งเบิกจ่ายให้กับส่วนท้องถิ่นหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติรายจ่ายปี 2555 ล่าสุด

**การส่งออก** มีมูลค่า 405.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.4 จากการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านชายแดนโดยเฉพาะไปเมียนมาร์ ส่วนการส่งออกไปประเทศอื่นและส่งออกผ่านด่านศุลกากรหดตัว ทางด้าน**การนำเข้า** มีมูลค่า 133.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง อาทิ แผ่นแก้วสำหรับทำเลนส์ เพชรยังไม่เจียระไน และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

**ภาคอุปทาน** หดตัว โดย**รายได้เกษตรกร** หดตัวร้อยละ 3.5 เนื่องจาก**ผลผลิตสินค้าเกษตร** ลดลงร้อยละ 6.9 ตามผลผลิตข้าวนาปรังเป็นสำคัญ จากปริมาณน้ำน้อยและอากาศร้อนไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ประกอบกับผลผลิตกระเทียมและหอมแดงลดลงเพราะเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชผักอื่น อย่างไรก็ตาม **ราคาสินค้าเกษตร** สูงขึ้นตามราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลังจากผลของมาตรการรับจำนำ ขณะที่ราคาสินค้าปศุสัตว์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลจากปริมาณออกสู่ตลาดลดลง ทางด้าน**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** หดตัวร้อยละ 3.1 ตามการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและเสื้อผ้าที่ประสบปัญหาการแข่งขันสูง รวมทั้งเลนส์กล้องดิจิทัลคอมพิวเตอร์ความนิยมนลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน Smart Phone เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด การท่องเที่ยวยังขยายตัวในเกณฑ์ดี เนื่องจากการจัดกิจกรรมและงานประชุมสัมมนา รวมทั้งความนิยมเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนยังมีต่อเนื่อง

**เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ**ชะลอลงเหลือร้อยละ 2.28 ตามการปรับลดของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง แบริ่งและผลิตภัณฑ์ **อัตราการว่างงาน**เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ต่ำเพียงร้อยละ 0.2 จากการจัดงานภาคเกษตรขยายตัว ตามการเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ทางด้านจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนมีนาคม 2556 ยังขยายตัวต่อเนื่อง

**ภาคการเงิน**ขยายตัว โดย**เงินให้สินเชื่อ**ของสาขาธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มียอดคงค้าง 486,479 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.1 ตามสินเชื่อบริโภคนส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รับเหมาก่อสร้าง และค้าพีซีไร์ ด้าน**เงินฝาก**มีจำนวน 545,788 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.4 ชะลอลงจากร้อยละ 22.0 เดือนก่อน จากการถอนเงินของส่วนราชการเพื่อนำไปใช้ในโครงการตามงบประมาณ

**ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2556** ขยายตัวดีแต่มีอัตราชะลอลง จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวหลังจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐสิ้นสุดในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวเป็นผลจากช่วงเดียวกันปีก่อนมีการเร่งเบิกจ่ายสูง การผลิตสินค้าเกษตรลดลงเพราะสภาพอากาศและปริมาณน้ำไม่เอื้อต่อการผลิต สำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทรงตัว การส่งออกขยายตัวเล็กน้อยตามการส่งออกผ่านด่านชายแดนด้านการท่องเที่ยวขยายตัวดีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาน้ำมัน เนื่องจากฐานปีก่อนสูงจากการเก็บเงินเข้ากองทุนและมีการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG ด้านอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวในเกณฑ์ดี

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
2 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ  
โทร. 0 5393 1162  
e-mail : Thaveesc@bot.or.th